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เริ่มประชุม เวลา   09.3๐  น. 
เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน    
                             บัดนี้ได้เวลาตามที่ก าหนดประชุมและสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว 
                             ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ ด าเนินการประชุม 
                              สภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป   

  ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ             ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
                             วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1                           

  ประจ าปี พ.ศ. 2565 วนัพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  
    ดิฉันขอเปิดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ           ส าหรับวันนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
         เรื่องที่ 1 แนะน าพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จ านวน 3 คน ดังนี้ 
    1.บรรจุพนักงานเทศบาลที่ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงาน 
       เทศบาล รายนางสมจิตร เพ็งช่วย ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  
        (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) สังกัดกองคลัง เมื่อวันที่  1 มีนาคม พ.ศ.  2565                       
    2.รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายนายเอกพล  สุวรรณ์จ ารูญ 

     ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับช านาญงาน สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มาด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 
 ช านาญงาน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 3.นายเรืองศักดิ์ สว่างปาน  ต าแหน่ง คนสวน  สังกัดกองช่าง มาปฏิบัติงาน 
 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565  ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ และขอให้ทุกท่าน 
 ได้แนะน าตนเองและพบปะกับสมาชิกสภาเทศบาลตามล าดับคะ 

นางสมจิตร  เพ็งช่วย เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านนะคะ  ดิฉันนางสมจิตร  เพ็งช่วย เข้า
รับราชการใหม่ในต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลังเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ  เคย
ปฏิบัติงานผู้อ านวยการกองคลังเทศบาลต าบลควนขนุน  ออกจากราชการไป  2 ปี 
แล้วกลับเข้ารับราชการใหม่ที่เทศบาลต าบลมะกอกเหนือ  ดิฉันจะตั้งใจท างานให้  
เป็นไปตามระเบียบ  ถูกต้อง ถ้ามีข้อบกพร่อง ข้อแนะน า  สามารถแนะน าได้นะคะ   
ขอบคุณค่ะ 

นายเอกพล  สุวรรณ์จ ารูญ สวัสดีครับชื่อนายเอกพล  สุวรรณ์จ ารูญ  อายุ 47 ปี เป็นคนพัทลุงโดยก าเนิด  
บ้านอยู่ต าบลเขาเจียก  ประวัติการท างานเคยเป็นครูที่โรงเรียนพณิชยการพัทลุง
และพัทลุงบริหารธุรกิจ  12 ปี และสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น  ต าแหน่ง ธุรการ 
กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 11 ปี 1 เดือน และ
ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2565 ครับ 

นายเรืองศักดิ์  สว่างปาน สวัสดีครับชื่อนายเรืองศักดิ์  สว่างปาน  บ้านอยู่ท่าช้าง  ต าแหน่ง คนสวน ครับ   
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ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ  
 2.1 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 

ประธานสภาฯ            เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ สมัยสามัญสมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕65  มีสมาชกิทา่นใด    
จะแก้ไข หรือเพิ่มเติมบ้างเชิญคะ  ถ้าไม่มีแล้ว  ดิฉันขอมตินะคะ  สมาชกิสภาเทศบาล
ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 
พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕65  โปรดยกมือคะ 

เลขานุการสภาฯ                  รับรอง 10 เสียง 
ประธานสภาฯ            สมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที ่15 กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕65 โปรดยกมือคะ 
เลขานุการสภาฯ ไม่มีครับ 
มติที่ประชุม  รับรอง 10 เสียง 
                             ไม่รับรอง - เสียง 
                            งดออกเสียง 1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
                           ไม่เข้าประชุม 1 เสียง (นายเอกรัฐ  วัชรเสรีกุล) 

 2.2 สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  28 
                             กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 
ประธานสภาฯ      เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ  สมัยสามัญ  
 สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไข  หรือเพิ่มเติมบ้างเชิญคะ  ถ้าไม่มีแล้ว     

ดิฉันขอมตินะคะ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่  2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 28  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕65 โปรดยกมือคะ 

เลขานุการสภาฯ                  รับรอง 10 เสียง 
ประธานสภาฯ            สมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที ่15 กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕65 โปรดยกมือคะ 
เลขานุการสภาฯ ไม่มีครับ 
มติที่ประชุม  รับรอง 10 เสียง 
                             ไม่รับรอง - เสียง 
                            งดออกเสียง 1 เสยีง (ประธานสภาฯ) 
                           ไม่เข้าประชุม 1 เสียง (นายเอกรัฐ  วัชรเสรีกุล) 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องที่เสนอใหม่ 
                             3.1 ญัตติขอความเห็นชอบการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
                                   (ส านักปลัดเทศบาล) 
ประธานสภาฯ ญัตติขอความเห็นชอบการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงของส านักปลัดเทศบาล   

เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ คะ 
/เลขานุการ... 
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เลขานุการสภาฯ     เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
                              กระผมขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทราบดังนี้   
                              ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาต าบลหรือองค์กร 
                              ปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการด าเนินการออกหนังสือส าคัญส าหรับ 
 ที่หลวง พ.ศ. 2543 ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏว่า การรังวัดเพื่อออกหนังสือส าคัญ

ส าหรับที่หลวงแปลงใดไดเนื้อที่น้อยไปจากหลักฐานเดิม โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้บุกรุก 
ให้ออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงตามผลการรังวัดดังกล่าวไปก่อน เสร็จแล้วให้
นายอ าเภอสอบสวนข้อเท็จจริงว่า ที่ดินสาธารณประโยชน แปลงนั้นน้อยไป   
เพราะเหตุใด มีจ านวนเนื้อที่เท่าใด โดยขอความเห็นต่อสภาต าบลหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการพิจารณาหากสภาต าบลหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไมมีความเห็นเป็นอย่างอื่นภายในสามสิบวันให้ด าเนินการต่อไป    
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ  ข้าพเจ้านายรนชัย  ตั้งพูนผลวิวัฒน์  
นายกเทศมนตรีต าบลมะกอกเหนือ ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการออกหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
    ด้วยเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ ได้ยื่นค าขอรังวัดออกหนังสือส าคัญ  
    ส าหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์ แปลงที่ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  1 ต าบลมะกอกเหนือ  
    โดยใช้หลักฐานบัญชีส ารวจที่สาธารณประโยชน์  เน้ือที่ 1-0-98.25 ไร่  
      ช่างรังวัดได้ท าการรังวัด ปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีทางสาธารณะตัดผ่าน 
    น ารังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงออกเป็น 2 แปลง   แปลงที่ 1 เลขที่ดิน 65 
    รังวัดได้เน้ือที่ 0-3-25.6 ไร่ แปลงที่ 2 เลขที่ดิน 66 รังวัดได้เน้ือที่ 0-0-82.1 ไร่  
    เป็นทางสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 0-0-61.2 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น  1-0-68.9 ไร่ 
    น้อยกว่าเดิม 0-0-29.35 ไร่ 

    เหตุผล 
   เพื่อให้การด าเนินการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเป็นไปตามระเบียบ 

   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาต าบลหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ช่วยเหลือในการด าเนินการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง พ.ศ. 2543  
   ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏว่า  การรังวัดเพื่อออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงแปลงใด
   ได้เนื้อที่น้อยไปจากหลักฐานเดิม  โดยไม่ปรากฏว่ามีการบุกรุก ให้มีการออก 
   หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงตามผลการรังวัดไปก่อน แล้วให้นายอ าเภอสอบสวน
   ข้อเท็จจริงว่าที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนั้นน้อยไปเพราะเหตุใด โดยขอความ
   เห็นชอบต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
   เทศบาลต าบลมะกอกเหนือต่อไปครับ 
ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม เชิญคะ  ถ้าไม่มี

 ดิฉันขอถามมตินะคะ  ตามญัตติขอความเห็นชอบการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่
 หลวงของส านักปลัดเทศบาล ที่คณะผู้บริหารเสนอญัตติมา สมาชิกสภาเทศบาล
 ท่านใด เห็นชอบ  โปรดยกมือคะ   

/เลขานุการ... 



-5- 
เลขานุการสภาฯ         เห็นชอบ  10  เสียง  
ประธานสภาฯ           ตามญัตติขอความเห็นชอบการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงของส านักปลัดเทศบาล 

ที่คณะผู้บริหารเสนอญัตติมา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือคะ   
เลขานุการสภาฯ       ไม่มีครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง 
                          ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
                          งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
                          ไม่เข้าประชุม  1 เสียง (นายเอกรัฐ  วัชรเสรกีุล)      

                          3.2 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) 
ประธานสภาฯ           ญัตติขออนุมัติใชจ้่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย

ในการจัดซื้อพดัลมอุตสาหกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เชิญเลขานุการสภาฯ 
ชี้แจงระเบียบฯ คะ 

เลขานุการสภาฯ        เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชกิสภาเทศบาล ทุกท่าน 
                            กระผมขอน าเรียนให้ทราบว่า ญตัต ิ3.2-3.3 ใชร้ะเบียบในการพิจารณา ดังนี้ 
                            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน อาจจา่ยขาดจากเงิน
สะสมได้โดยไดร้ับอนุมัตจิากจากสภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

                            (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบรกิารชุมชนและสังคม หรือกจิการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ 

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จดัท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

                           (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแล้ว 

                            (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดอืนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจา่ยประจ าปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มสีาธารณภัย 

                            (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจา่ยเงินสะสมน้ันเป็นอันพับไป 

                            ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน 
 การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาวครับ 
ประธานสภาฯ           เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดคะ 

/นายกฯ... 
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นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ  ข้าพเจ้านายรนชัย  ตั้งพูนผลวิวัฒน์ 

นายกเทศมนตรีต าบลมะกอกเหนือ ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

      หลักการ 
    ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย     
    ในการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 50 นิ้ว มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า  
    แรงดันไฟฟ้า 380 โวลท์ ระบบไฟฟ้า 3  เฟส จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ   
    14,800  บาท 

เหตุผล 
๑. เพื่อใช้เป่าลมให้สัมผัสซากสุกร ซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิซากสุกร ยืดเวลาการคง

  สภาพซากสุกร ทดแทนการใช้เครื่องท าความเย็นเนื่องจากปัจจุบันเครื่องท าความ
  เย็นห้องบ่มซากช ารุด และมีสภาพไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม 

๒. เพื่อเพิ่มการไหลเวียนอากาศ ช่วยลดความเหน่ือยล้าของพนักงานเชือด 
๓. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ขอได้โปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือเพื่อพิจารณาต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ          มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะสอบถามหรืออภปิรายเพิ่มเติม มีไหมค่ะ ถ้าไม่มี
ดิฉันขอถามมตินะคะ ตามญัตติขออนุมัติใชจ้่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัซื้อพัดลมอตุสาหกรรม ของกองสาธารณสุขและ 

                           สิ่งแวดล้อม ที่คณะผู้บริหารเสนอญัตติมา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ  
 โปรดยกมือคะ   
เลขานุการสภาฯ        อนุมัติ  10  เสียง  
ประธานสภาฯ           ตามญัตติขออนุมัติใช้จา่ยเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
                            เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมอตุสาหกรรม ของกองสาธารณสุขและ 
                            สิ่งแวดล้อม ที่คณะผู้บริหารเสนอญัตติมา สมาชกิสภาเทศบาลท่านใด ไมอ่นุมัติ 

โปรดยกมือคะ 
เลขานุการสภาฯ     ไม่ม ี
มติที่ประชุม อนุมัติ 10 เสยีง 
                            ไม่อนุมัติ - เสียง 
                             งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
                           ไม่เข้าประชุม  1 เสียง (นายเอกรัฐ  วัชรเสรกีุล)        

                           3.3 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาขนย้ายขยะจากบ่อขยะ เพื่อน าไปก าจัด  
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
ประธานสภาฯ           ญัตติขออนุมัติใชจ้่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาขนย้ายขยะจากบ่อขยะ  เพื่อน าไปก าจัด 

/ของกอง... 
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 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เชิญฝ่ายบรหิารชี้แจงรายละเอียดคะ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ  ข้าพเจ้านายรนชัย ตั้งพูนผลวิวัฒน์ 

นายกเทศมนตรีต าบลมะกอกเหนือ ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

      หลักการ 
    ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
    ในการจ้างเหมา  ขนย้ายขยะจากบ่อขยะ เพื่อน าไปก าจัด งบประมาณ  
    3,536,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 

เหตุผล 
๑. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยถูกพัดพาลงไปในแหล่งน้ า

 สาธารณะ 
๒. เพื่อลดผลกระทบจากน้ าชะขยะไหลลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือซึมลงสู่น้ าใต้ดิน 
๓. เพื่อเพิ่มช่องทางใช้ประโยชน์ในที่ดินของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
๔. เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางทัศนียภาพ ของพื้นที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
๕. เพื่อปฏิบัติตามนัยค าพิพากษาศาลปกครองสงขลา ในคดีหมายเลขด าที่ ส.๓/2554  
คดีหมายเลขแดง ที่ ส.๔/๒๕๕๕ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของ
หน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
ต้องปฏิบัติ และสามารถรายงานความคืบหน้าการด าเนินการ ตามค าพิพากษา  
ตามความในหนังสือส านักงานศาลปกครองสงขลา ที่ ศป 0011/ธ 234 ลงวันที่ 
17 มีนาคม 2565 โดยขอให้เทศบาลแจ้งผลการด าเนินการพร้อมเอกสาร
หลักฐานภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ 
6. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือเพื่อพิจารณาต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ          มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  เชิญค่ะคุณสัมพันธ์  สวุรรณเดช 
นายสัมพันธ์  สุวรรณเดช ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ เรียนนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร   
  ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่และน้องๆ สมาชิกสภาทุกท่านครับ ตามที่นายกฯได้เสนอ
  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
  ในการจ้างเหมา  ขนย้ายขยะจากบ่อขยะ เพื่อน าไปก าจัด งบประมาณ 

 3,536,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5  ผมคดิวา่เป็นเรื่องที่ดี       
ที่เทศบาลได้ขนย้ายขยะออกจากบ่อขยะไม่ท าใหป้ระชาชนในชุมชนหลังสถานี
รถไฟและชุมชนใกล้เคียงได้รับเชื้อโรคจากบ่อขยะเวลาฝนตกและน้ าท่วมขงั  
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะสอบถามหรืออภปิรายเพิ่มเติม  เชิญคะ 
 คุณวิชัย  ไทยรตัน ์

 
/นายวิชัย... 
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นายวิชัย  ไทยรตัน ์ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิชัย  ไทยรัตน์  สมาชกิสภาเทศบาล   

เขต 1  โครงการที่เราจะอนุมัตินี้นะครับ  ยอดเงินสูงไปนิดสามล้านกว่าบาทดูแล้ว
ที่ขนส่งระยะทาง  30 กโิลเมตร จะเอาไปทิ้งที่ไหนอยากจะถามเรื่องเงินสะสมด้วย
นะครับว่าตอนนี้เงินสะสมที่จะใช้ได้เท่าไหร่  อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงและ
อยากจะถามทา่นนายกฯว่าการขนส่งเราจะไปสง่ขยะที่ไหนอย่างไรครับ อยากให้
ผู้บริหารช่วยอธิบายดว้ย นะครับ  

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทราบนะครับ  การประมาณราคาการ

ขนย้ายขยะผมได้ขอความอนุเคราะห์จาก อบจ.พทัลุง ในการช่วยประมาณราคาว่า
ที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไร  การเทียบเคียงการเอาขยะไปทิ้งที่กองขยะตอนนี้เราเอา
ไปทิ้งที่เทศบาลเมืองพัทลุง  เราเลยอิงราคาที่ไปทิ้งที่เทศบาลเมืองพัทลุงเป็นเกณฑ์ 
ส่วนที่ไปที่มาเขาจะชั่งน้ าหนักเป็นตันส่วนการค านวณมีที่ไปที่มาเป็นที่เรียบร้อย
โครงการนี้เกินห้าแสนต้องมีการท า e-bidding ทั่วประเทศ ในเมื่อเรามทีี่ทิ้งที่
เทศบาลเมืองพัทลุงแล้ว ถ้าหากมีผู้ที่ต้องการจะรบัเหมาหรือมาประมูลแล้วเอาไป
ทิ้งที่ไหนก็ได้นอกจากนี้  มันแล้วแต่เขานะครับ  มันไม่เกี่ยวกับเทศบาลทั้งสิ้น  
เพราะฉะนั้นมันเป็นการ e-bidding ทั้งประเทศ บริษัทใดบริษัทหนึ่งก็แล้วแต่เขามี
ที่ทิ้งเขาก็สามารถท าได ้ ส่วนเงินสะสมที่จะใช้ไดน้ะวันนี้มียอดเท่าไหร่ ขอเรียน
เชิญ ผอ.คลังชี้แจงก็แล้วกัน  ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ เชิญผู้อ านวยการกองคลงัชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
นางสมจิตร  เพ็งชว่ย เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ทา่นปลัดเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล

และเจ้าหน้าที่ค่ะ  ดิฉันนางสมจิตร  เพ็งช่วย  ผู้อ านวยการกองคลัง  ขอรายงาน
สถานการณ์คลัง  รายรับ- รายจา่ย 1 ตุลาคม  2564  ถึง 23  มีนาคม  2565  
ผลการด าเนินงาน 

 - รายรับจริง (รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน  24,648,772.91  บาท 
 - รายรับจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน  18,650,772.91  บาท 
 - รายจา่ยจริงตามเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน  15,985,049.49  บาท 
 - คงเหลือ    จ านวน    2,665,723.42  บาท 
 - เงินสะสม    จ านวน   18,133,850.66  บาท 
 - เงินทุนส ารอง    จ านวน   22,797,064.72  บาท 
 เงินสะสมจ านวน 18,133,850.66 บาท กันไว้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (3 เดือน) 

จ านวน 4,500,000.00 บาท, กันเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เบี้ยคนชรา 
พิการ (3 เดือน)  จ านวน  1,050,000.00 บาท ,กันเงินโครงการที่ขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม  จ านวน 1,970,000.00 บาท, ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย  ร้อย
ละ 10 ของเงินสะสม จ านวน 1,813,385.07 บาท และคงเหลือเงินสะสมที่
สามารถใช้ได้ จ านวน  8,800,465.59  บาท และได้มีการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม ครั้งประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565   
จ านวน  2 โครงการ  คือ โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์  จ านวน 2,438,500 บาท 

/และ... 
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  และโครงการจัดซื้อเครื่องท าสลบสุกร  จ านวน 368,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

2,806,500 บาท  เงินสะสมคงเหลือสามารถไปใช้ได้  5,993,965.59  บาท  
ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญคุณเฉลียว  ไข่รอดคะ่ 
นายเฉลียว  ไข่รอด ขอบคุณครับท่านประธานฯ เรียนท่านผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกทา่น 
 ผมนายเฉลียว  ไข่รอด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ตามที่นายกฯ ได้เสนอญัตต ิ
 ขออนุมัติใช้เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามล้านกวา่บาท  เพื่อมา

เป็นค่าใช้จ่ายในการขนย้ายขยะเงินสามล้านกว่าบาทถือว่ามากอยู่ครับ ถ้าเราเอาไป
ท าถนนก็ได้ระยะยาวนะครับ  แต่นี่ก็มีความจ าเป็นอยู่นะครับ ตามค าสั่งศาลที่ให้
เทศบาลได้ด าเนินการยา้ยขยะก่อนหน้านี้  ผมจ าไดว้่าเราเคยอนุมัติโครงการคนละครึ่ง
ท่านนายกฯ ได้น าเสนอต่อสภาฯไป  สภาฯก็ได้อนุมัติไป  เทศบาลครึ่งหนึง่รัฐบาล
ครึ่งหน่ึง แต่ไม่ทราบว่ารฐับาลมีปัญหาอะไรถึงไม่ได้ให้มา  เทศบาลเองก็มีความ
จ าเป็นต้องใช้เงินสะสมของเราเองตามค าสั่งศาลที่สั่งมา เงินสามล้านกว่าบาทก็ถือ
ว่าเงินสะสมก็มีมากพออยู่ครับ  ยังมีเหลือเราก็ตอ้งด าเนินการตามความจ าเป็น 

 ตามค าสั่งศาล  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงค่ะ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกทา่นทราบนะครับ จะชี้แจงเพิ่มเติมนดิหนึง่     

ในกรณีคราวที่แล้วที่สภาฯ ได้อนุมตัิจ่ายเงินสะสมไปโครงการขนย้ายขยะ  
โครงการคนละครึ่งของทา่นรัฐมนตรีวิษณุ  เครืองาม ซึ่งโครงการที่ผา่นไปปรากฏ
ว่าไม่ไดร้ับการจัดสรรมา เนื่องจากวา่เขาพิจารณาแล้วของเรานี้ไม่เข้าเงื่อนไข       
ที่เขาจะด าเนินการให้ได ้ เขาจะให้ท าถนน  แต่ตอนนั้นเราต้องการขนย้ายขยะ     
พอเขาเห็นโครงการเราเขาปรับตกเลย  ส่วนในการขนย้ายขยะยังไงก็ตามเราต้อง
ด าเนินการอยู่แล้ว  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญคุณวิชัย  ไทยรัตน์ คะ่ 
นายวิชัย  ไทยรตัน ์ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ  ผมนายวชิัย  ไทยรตัน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยชี้แจงสถานการณ์การเงินให้ได้ทราบ  ในการจะอนุมัติ
โครงการเราต้องรู้ที่มาที่ไปว่าเงินมีเท่าไหร่อนุมัติไปเท่าไหร่  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะสอบถามหรืออภปิรายเพิ่มเติมอีก ไหมค่ะ  
 ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมตินะคะ ตามญตัติขออนุมัติใชจ้่ายเงินสะสมประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจา้งเหมาขนย้ายขยะจากบ่อขยะ 
เพื่อน าไปก าจัด ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  ที่คณะผู้บริหารเสนอญัตติมา  

                            สมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด อนุมัต ิโปรดยกมือคะ 
เลขานุการสภาฯ        อนุมัติ  10 เสียง  
ประธานสภาฯ           ตามญัตติขออนุมัติใช้จา่ยเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                            เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาขนย้ายขยะจากบ่อขยะ เพื่อน าไปก าจัด 
                            ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่คณะผู้บริหารเสนอญัตติมาสมาชิกสภาฯ                          

ท่านใด ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือคะ   
เลขานุการสภาฯ      ไม่มีครับ  

/มติ... 



 


